

Cơ hội trúng Iphone 16 ProMax cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho khách hàng SHB

14:47 21/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Từ nay đến hết ngày 28/02/2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi cho khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn chưa từng có, trong đó giải nhất là chiếc Iphone 16 ProMax đời mới nhất trị giá 37 triệu đồng. Tổng giá trị các quà tặng lên tới 5 tỷ đồng.

Cụ thể, tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế sẽ được giảm 50% phí chuyển đổi giao dịch chi tiêu ngoại tệ với từng mức ưu đãi áp dụng cho từng loại thẻ gồm: Mastercard World tối đa lên tới 05 triệu đồng/thẻ, Visa Platinum/Visa Platinum Star tối đa 03 triệu đồng/thẻ và Mastercard Cashback/FCB tối đa 02 triệu đồng/thẻ.

Định kỳ cuối mỗi tháng, SHB sẽ thực hiện trả thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố danh sách khách hàng đạt đủ điều kiện nhận ưu đãi mỗi đợt trên website SHB, qua email hoặc push app.

Đặc biệt, vào cuối chương trình, 05 khách hàng đạt doanh số chi tiêu ngoại tệ cao nhất ứng với từng dòng thẻ theo thể lệ chương trình sẽ được xét thưởng và có cơ hội sở hữu những phần quà vô cùng giá trị, bao gồm: 01 giải nhất là Iphone 16 ProMax trị giá 37 triệu đồng; 01 giải nhì là Ipad Apple Air 6 giải trị giá 24 triệu đồng và 03 giải ba là đồng hồ Apple Watch Series 10 trị giá 13 triệu đồng/chiếc.



Khám phá 5 châu Nhận ngay quà khủng

Hoàn **50%**
Phí chuyển đổi ngoại tệ

Cơ hội nhận
Iphone 16, Ipad & đồng hồ Apple (*)

(*) Theo điều kiện, điều khoản



 * 6688

Quà tặng sẽ được trao cho khách hàng trong vòng 20 ngày kể từ khi SHB hoàn thành xét thưởng và công bố danh sách. Một khách hàng có thể được áp dụng đồng thời nhiều ưu đãi trong suốt thời gian triển khai chương trình, qua đó gia tăng cơ hội nhận quà tặng từ SHB.

Cùng thời gian này, khách hàng khi đăng ký mở mới thẻ SHB Visa Platinum/Visa Platinum Star và phát sinh doanh số chi tiêu tối thiểu từ 8 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn 01 triệu đồng. Chủ thẻ cũng sẽ được SHB hoàn tới 5% (tối đa 600.000 VNĐ) nếu có tổng doanh số cộng dồn cho lĩnh vực ẩm thực cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật) từ 500.000 VNĐ VNĐ/kỳ sao kê, được miễn phí trả góp kỳ hạn 03 tháng hay giảm 20% phí trả góp kỳ hạn 12 tháng tại mọi điểm thanh toán.

Với thẻ tín dụng SHB Mastercard (Casback và FCB), chủ thẻ mở mới và có doanh số chi tiêu tối thiểu từ 5 triệu đồng sẽ nhận ngay lại 500.000 VNĐ tiền hoàn. Khách hàng cũng sẽ được miễn phí trả góp kỳ hạn 03 tháng hay giảm 20% phí trả góp kỳ hạn 12 tháng tại mọi điểm thanh toán tương tự như dòng thẻ tín dụng khác.

Đáng chú ý, trong khung giờ từ 09 giờ - 23 giờ thứ 7 hằng tuần, khách hàng khi mua sắm trực tuyến trên Shopee và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard sẽ được tặng E-voucher giảm trực tiếp 100.000 VNĐ cho đơn hàng từ 600.000 VNĐ.



Đại diện SHB cho biết, bước sang những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ ngày càng tăng. Do đó, ngoài mang tới giải pháp tài chính, chi tiêu an toàn, thuận tiện, nhanh chóng, loạt ưu đãi chưa từng có lần này cho chủ thẻ tín dụng quốc tế của SHB hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng linh hoạt và mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ.

“Những ưu đãi đa dạng, quà tặng thiết thực được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu tâm lý người dùng và nắm bắt nhu cầu thị trường tiếp tục là lời khẳng định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp của SHB. Chúng tôi mong muốn với các thương hiệu thẻ tín dụng SHB, khách hàng sẽ tự do chi tiêu, tự do tận hưởng các cung bậc cuộc sống”, vị này khẳng định.

Thời gian qua, những dòng thẻ tín dụng quốc tế gồm SHB Mastercard World và bộ “Gia đình thẻ” (SHB Visa Platinum/Visa Platinum Star, SHB Mastercard Cashback, SHB Mastercard FCB) là sản phẩm nổi bật với nhiều tiện ích và ưu đãi hấp dẫn. Tùy vào từng loại thẻ phù hợp với nhu cầu thực tế từng đối tượng, khách hàng sẽ được hưởng những đặc quyền riêng như: Phòng chờ thương gia sân bay, bảo hiểm du lịch toàn cầu, voucher nghỉ dưỡng - ẩm thực - spa cao cấp, mua sắm hoàn tiền... Khách hàng còn được miễn lãi lên đến 55 ngày; quy trình mở thẻ nhanh chóng; thanh toán contactless...

Bên cạnh đó, thẻ tín dụng SHB còn áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất giúp quý khách hàng dễ dàng quản lý thẻ mọi nơi, mọi lúc qua ứng dụng ngân hàng điện tử. Điều này giúp chủ thẻ chủ động khóa trong những trường hợp khẩn cấp và đổi điểm thưởng nhanh chóng ngay trên điện thoại di động chỉ với 30 giây thao tác mà không cần liên hệ tổng đài hay trực tiếp đến các điểm giao dịch.

Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển các dòng thẻ mới tích hợp công nghệ hiện đại, ưu đãi chuyên biệt, đem lại sự tiện lợi và nâng cao trải nghiệm cho từng phân khúc khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập tài chính toàn diện, bám sát định hướng phát triển xã hội không tiền mặt của Chính phủ.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/co-hoi-trung-iphone-16-promax-cung-nhieu-uu-dai-hap-dan-cho-tung-co-cho-khach-hang-shb>